

'ททท.-บุรีรัมย์'จัดใหญ่สงกรานต์ ส.แอลกอฮอล์ขอยืดปิดผับถึงตี1

ททท.จัดแคมเปญใหญ่เที่ยวสงกรานต์ร่วมกับบุรีรัมย์ 'สาตแสง
สาตสี สาตของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาตน้ำ' 6-15 เม.ย.นี้ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

'ททท.-บุรีรัมย์'

ส.แอลกอฮอล์ร้องจว.สีเขียวกุญแจ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นายธนากร คุปต์จิตต์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะขยายเวลาเปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ จาก เวลา 23.00 น. และคลายล็อกเพื่อต้อนรับเทศกาล สงกรานต์ ว่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรัฐบาลว่าจะ คลายล็อกให้มากขนาดไหน และอย่างไร โดยที่ ผ่านมาร้านอาหาร และภัตตาคารให้ความร่วมมือมาตลอดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

"เรื่องที่ยากจะเสนอก็คือ อยากให้รัฐบาล มีความชัดเจนในเรื่องของคำสั่ง กฎ และกติกา การคลายล็อกร้านอาหารหรือสถานบันเทิงต่างๆ เพราะหลังจากการคลายล็อกครั้งที่ผ่านๆ มา ร้านอาหารและภัตตาคารในจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว ได้เตรียมพร้อมเปิดได้ตาม ปกติแล้ว แต่พบว่า มี 20-30% ของจังหวัด พื้นที่สีเขียว หน่วยงานด้านปกครองยังขอความร่วมมือควบคุมเวลาปิดร้านอยู่ ทำให้ร้านอาหาร เสียโอกาสและเงินลงทุนไปจำนวนมาก" นาย ธนากรกล่าว

แนะคลายล็อกก่อนสงกรานต์3สัปดาห์

นายธนากรกล่าวว่า ส่วนการขยายเวลา เปิดร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และสถาน บันเทิง ถึงเวลา 23.00 น.นั้น ถือว่าเป็นเวลาที่ น้อยเกินไปและไม่คุ้มที่จะเปิดร้าน เพราะกว่า คนจะเริ่มเข้าร้านเพื่อสังสรรค์ ก็เป็นเวลา 21.00 น.แล้ว การที่เปิดร้านได้เพียง 2-3 ชั่วโมง ทำให้ ลูกค้าไม่ยอมมานั่งที่ร้าน แต่เลือกที่จะไปจอง ห้องโรงแรม หรือเปิดบ้านส่วนตัวเพื่อสังสรรค์ กันเองแทน ซึ่งทำให้ควบคุมได้ยากและเสี่ยง เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขนาดใหญ่ได้ (คลัสเตอร์) ดังนั้น ถ้ารัฐบาลให้ร้านอาหารและ

สถานบันเทิงเปิดได้ในเวลาที่มากขึ้น น่าจะควบคุมได้ง่ายกว่า

นายธนากรกล่าวว่า รัฐบาลควรประกาศ การคลายล็อกดาวนลัก 3 สัปดาห์ก่อนถึงเทศกาล สงกรานต์ในเดือนเมษายน เพื่อให้ร้านอาหาร ภัตตาคาร และสถานบันเทิงต่างๆ ได้เตรียมตัว เตรียมสินค้าและแรงงาน ได้มาก่อนถึงเทศกาล ส่วนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโค วิด-19 ควรยังมีอยู่ ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าพื้นที่ การจำกัดจำนวนคน การใช้เจล แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมทั้งการบังคับ ให้พนักงานในร้านสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ คือการเข้มงวดในการดูแล เรื่องอุบัติเหตุบนท้อง ถนน เมาไม่ขับ

ททท.ลั่นกิจกรรมสงกรานต์15มี.ค.

น.ส.รพีพร เกียรติโพลนีย์ รองผู้ว่าการ ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า งานเทศกาล สงกรานต์ปีนี้ จัดได้อย่างแน่นอน ภายใต้มาตรการ ทางสาธารณสุข แต่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด จะ มีการประชุมในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมี ผู้แทน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วม ทหารอำนวยการการจัดกิจกรรม เมืองต้นจะมีการ เคาะว่าจะมีกิจกรรมเล่นสาดน้ำได้หรือไม่

น.ส.รพีพรนี่ยังกล่าวว่า เบื้องต้น ททท.ได้ออก แคมเปญการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด "สาตแสง สาตสี สาต ของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาตน้ำ" ตั้งแต่วันที่ 6-15 เมษายน 2564 เป็นการจัดงานสงกรานต์แบบ นิวออร์มอล ที่จะไม่มีการเล่นสาดน้ำ แต่จะไปเน้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหาร ชุมชน และ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ตอบโจทย์การช่วยเหลือ เศรษฐกิจของชุมชน

ส.ภัตตาคารขยับบาร์ปิดตี1เหมาะ

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคม ภัตตาคารไทย กล่าวถึงแนวทางการขยายเวลา เปิดร้านอาหารและภัตตาคารให้กลับมาเปิดปกติ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ปัจจุบันร้านอาหารและภัตตาคารสามารถเปิด ได้ถึงเวลา 23.00 น. ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะ

ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดประเทศได้ มีเพียงลูกค้า คนไทย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันจะระมัดระวัง การใช้จ่ายอย่างมาก

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ส่วนของร้านอาหารที่ จำหน่ายแอลกอฮอล์ และสถานบันเทิง เปิดถึง เวลา 23.00 น. นั้น ไม่เพียงพอ เพราะคนใช้ บริการมา 20.00-21.00 น. แล้ว ทำให้เวลาใช้ บริการจริงมีเพียง 2 ชั่วโมง จึงอยากให้ขยายถึง เวลา 01.00 น. ส่วนที่จะขยายไปมากกว่านี้ ยัง ไม่จำเป็นเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการใน ช่วง 01.00-05.00 น. เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งตอน นี้เปิดประเทศไม่ได้ จึงไม่มีลูกค้ามากนัก รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไปเที่ยวในจังหวัดที่ เป็นเมืองหลัก อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ทำให้ไม่จำเป็นต้องขยายเวลาการเปิด แอลกอฮอล์ และสถานบันเทิงในทุกพื้นที่

"พฤติกรรมมารับประทานอาหารมื้อเย็น ตามปกติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือเริ่ม ในช่วง 20.00 น. ซึ่งทำให้ร้านอาหารและสถาน บันเทิงให้เมืองหลัก ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติพัก อาศัย จำเป็นต้องเปิดถึง 05.00 และร้านอาหาร จะมีจำนวนมาก ตามจังหวัดดังกล่าว เพราะคนใน พื้นที่เห็นโอกาสในการทำธุรกิจ เพื่อรองรับนัก ท่องเที่ยวจำนวนมาก" นางฐนิวรรณกล่าว

ช่องว่างกม.ทำบางร้านเปิดเกินเวลา

นางฐนิวรรณกล่าวว่า เวลาทำการเปิดร้าน อาหารตามปกตินั้น จะมีกฎหมายกำหนดไว้ ให้ เปิดได้ถึงเวลาประมาณ 01.00น. ซึ่งร้านหรือ สถานประกอบการที่มีใบอนุญาตส่วนใหญ่ต้อง ปฏิบัติตาม ส่วนร้านบางประเภท อาทิ ข้าว ข้าวต้มได้รื้อนั้น กฎหมายอาจควบคุมดูแลไม่ ถึงบาง ทำให้บางร้านเปิดได้เกินเวลา ซึ่งเข้าใจได้ ว่ากฎหมายต้องมีช่องว่างบ้าง เช่น เมื่อก่อนร้าน อาหารในสถานบริการน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) จำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ปัจจุบันก็มีกฎหมาย กำหนดห้ามจำหน่ายแล้ว เป็นต้น

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ส่วนการเลื่อนนิรโทษคดีขึ้น บังคับโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอน พอยังไม่มีการ ฉีดยาวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว คนที่จะเดินทาง ระหว่างประเทศก็ต้องมีการกักตัว 14 วัน ทำให้ เสียเวลาไปกับส่วนนี้

ข่าวสารลั่นสงกรานต์พื้น20ล้าน/วัน

นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ ประกอบธุรกิจถนนข่าวสาร กล่าวว่า ได้มีการ ทหารอภัยกับผู้ประกอบการภายในถนนข่าวสาร เบื้อง ต้นได้แบ่งการจัดงาน 2 รูปแบบ คือ 1.ถ้าอนุญาต ให้มีการเล่นน้ำได้ จะมีการตั้งจุดคัดกรองทางเข้า ออก โดยมีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ มีอุโมงค์น้ำ ฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งแจกหน้ากากเฟซซิล ภายในงาน

จะมีเวลาดนตรีเล่นสดจากศิลปินชื่อดัง ทั้งนี้จำกัดคนเข้าชมไม่เกิน 5,000 คน คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียน 15-20 ล้านบาทต่อวัน 2.ถ้าไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ จะไม่มีการตั้งเวทีดนตรีเล่นสด แต่จะมีการตั้งหลังคาโดยใช้ผ้ากลางถนนชั่วคราว เพื่อให้คนมาถ่ายรูปได้ คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อวัน

นายสง่ากล่าวว่า ส่วนกิจกรรมที่จัดแน่นอนช่วงเช้าจะมีการทำบุญถนน มีรถบุปผชาติจัดแสดง ทำเจดีย์ทราย ให้คนถ่ายรูปได้ บริเวณวงเวียน 13 ห้าง ส่วนเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน จะจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายในวันที่เป็นหลักแหล่งเท่านั้น จะไม่มีการให้ตั้งจำหน่ายแบบชั่วคราวเพราะทางสำนักงานเขตมีการตรวจตราที่เข้มงวดอยู่แล้ว

นายสง่ากล่าวว่า ถ้าภาครัฐมีการคลายล็อกมาตรการผ่อนปรนได้ ทางผู้ประกอบการสามารถจัดการเองได้อยู่แล้ว ทางสมาคมได้มีการหางบประมาณสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว จะใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท อีกทั้งอยากให้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้ภาคเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกวันนี้อะไหล่คนต้องออกเงินกันเองอยู่ ไม่ได้มีช่วยเหลือจากรัฐบาลเลย

ทางคู่'มาบกะเบา-จระ'เปิดใช้ปี67

นายไพฑูริย์ โชคไพโรจน์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจระ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณก่อสร้าง วงเงิน 29,968.62 ล้านบาท ขณะนี้ภาพรวมโครงการล่าช้าประมาณ 18 เดือน หรือประมาณ 1 ปีครึ่ง เนื่องจากติดปัญหาการปรับแก้ไขแบบก่อสร้างของสัญญาที่ 2 การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางจระ กม.199+600-กม.268+136 ระยะทาง 69 กม. ในช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมา บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟสีมาธานี และทำห้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการปรับแก้ไขแบบดังกล่าว บริเวณสีมาธานี กรมทางหลวง (ทล.) จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด วงเงิน 1,500 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายกรอบวงเงินเพื่อนำมาดำเนินการต่อไป

นายไพฑูริย์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลอ้างอิงของ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ได้ระบุว่า จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสัญญาที่ 2 ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 36 เดือน หากสามารถเริ่มดำเนินการได้

ตามกรอบเวลาดังกล่าว โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจระ จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการช่วงปลายปี 2567 จากเดิมจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่วนจะเปิดให้บริการช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร สัญญาที่ 1 ได้ก่อนหรือไม่ มองว่าจะเป็นคอขวด เนื่องจากติดปัญหาของสัญญาที่ 2

สัญญา1,3ช้าจากโควิด-เวนคืน

นายไพฑูริย์กล่าวว่า จากข้อมูล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ในส่วนของสัญญาที่ 1 การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ระยะทาง 58 กม. แบ่งเป็น ระดับพื้น 53 กม. และทางยกระดับ 5 กม. วงเงิน 7,560 ล้านบาท นั้น ขณะนี้มีความก้าวหน้า 85.92% ล่าช้ากว่าแผน 2.56% กำหนดเสร็จเดือนมกราคม 2565 และสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์ ระยะทาง 5 กม. วงเงิน 9,290 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 67.82% ล่าช้ากว่าแผน 11.35% กำหนดแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ความล่าช้าของสัญญาที่ 1 และ 3 มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน และเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงติดเรื่องของการเข้าพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่มีความล่าช้าด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาเรื่องค่าเวนคืนที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีก 383 ล้านบาท ซึ่งจะต้องเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

"จากความล่าช้าและเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้รับจ้างตามสัญญา ได้ยื่นข้อสงวนสิทธิไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ รฟท. ในเรื่องของการขยายอายุสัญญา อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ได้มีบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และตามที่สัญญาที่กำหนดไว้" นายไพฑูริย์กล่าว

รฟท.เตรียมลงนามโฮลส์ปิดไทย-จีน4

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า วันที่ 29 มีนาคมนี้ รฟท.เตรียมลงนามสัญญาจ้างในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา 4 สัญญา วงเงิน 3.61 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 1.สัญญา 4-2 ช่วงดอนเมือง-นวนคร ระยะทาง 21.80 กิโลเมตร (กม.) 8,626 ล้านบาท 2.สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร-บ้านโพธิ์ ระยะทาง 23 กม. 11,525 ล้านบาท 3.สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย 6,573 ล้านบาท และ 4.สัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว-สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. 9,429 ล้านบาท

แหล่งข่าว ระบุว่า ภายหลังจากลงนาม 4 สัญญา รฟท. จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (เอ็นทีพี) พร้อมเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกา

(พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดินต่อไป จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 36 เดือน หรือ 3 ปีนับจากวันออกเอ็นทีพี ขณะที่สัญญาที่เหลือ อาทิ สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพธิ์-พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. วงเงิน 9,913 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม และรอลงนามสัญญาจ้าง ส่วนสัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกวดราคา รวมถึงจะต้องรอความชัดเจนเนื่องจากโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดหาข้อสรุปการดำเนินงาน เพื่อให้ครบทั้ง 2 โครงการ

รวม.สุชาติเปิดสัมมนาแรงงาน

ที่ห้องประชุมมารีน่า เบย์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและสัมมนาสมาคมการค้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2564-2565 โดยมี นายสุรัชชัย ตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทิน พิ่งประเสริฐ นายกสมาคมการค้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย นายจ้างและผู้ประกอบการเข้าร่วม โดยนายสุชาติกล่าวว่า รัฐบาลได้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง มีการหลบหนีเนื่องจากเกรงกลัวความผิด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในฐานะรวม.แรงงาน ได้ดำเนินการ ตาม มติ

ครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 เห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ และวันที่ 26 มกราคม 2564 มีแรงงานต่างด้าวยื่นลงทะเบียนเป็นจำนวนกว่า 654,864 คน

นายสุชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลทราบถึงความต้องการของนายจ้าง และสถานประกอบการว่าต้องการกำลังแรงงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อเข้ามาทำงานให้ถูกกฎหมาย โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอนุญาตทำงาน เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตแล้ว หากต้องการทำงานต่อ สามารถดำเนินการนำเข้าแรงงานในรูปแบบของการทำ MOU ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี เป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอีกด้วย